

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Lộc Yên, ngày tháng 02 năm 2023

V/v thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh, huyện năm 2023

Kính gửi: - Các Trưởng thôn trên địa bàn xã Lộc Yên

Thực hiện Công văn số 86/VHTT ngày 22/02/2023 của Phòng Văn hóa thông tin huyện về việc thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023. UBND xã đề nghị các thôn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

1. Đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 29/8/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong các cấp, các ngành, toàn dân, lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm học cho học sinh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo, người hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, trưởng họ tộc, chủ doanh nghiệp và các đối tượng khác theo quy định.

3. Tuyên truyền về công tác xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng

yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế, xã hội; kết hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

4. Tiếp tục quán triệt, thông tin, tuyên truyền, triển khai chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống. Phối hợp với các lực lượng trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực góp phần định hướng nhận thức, dư luận xã hội, từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng. Tuyên truyền về các giải pháp phòng thủ, giáo dục ý thức bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của lực lượng vũ trang và phục vụ phát triển kinh tế.

5. Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; cán bộ, chiến sỹ và thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang theo quy định; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

6. Thường xuyên chú trọng việc nắm bắt tình hình, thông tin, định hướng nhận thức dư luận xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đối với công tác quốc phòng trên địa bàn.

UBND xã đề nghị các thôn triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lộc Văn Tá